



สังคมเมืองกรุง

■ นายสันกับช่วยสังคม

บัญชีน้ำเน่าเสียในคลองแสนแสบคือเรื่องสำคัญที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต้องเร่งแก้ไขฟื้นฟูสภาพให้กลับมาดีขึ้น โดยกวาดขึ้นเป็นพิเศษกับผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 1,300 แห่งริมคลอง ที่พบว่ามากถึง 30 แห่ง เข้าข่ายปล่อยน้ำเสียทิ้งลงสู่คลองไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เรื่องนี้ **อมร กิจเชวงกุล** รองผู้ว่าฯ กทม.หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ **ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบให้ดีขึ้นภายใน 2 ปี** ส่วนระยะยาวเตรียมสร้างสถานีบำบัดน้ำเสีย เพื่อสูบน้ำในคลองย่อยเข้ามาบำบัดก่อนปล่อยลงสู่คลอง พร้อมทั้งเร่งขุดลอกลำคลองให้สามารถรองรับและระบายน้ำฝนได้มากขึ้น...○...

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เชิญสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา **เข้าชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงจากประชาชนที่กำลังคัดค้านโครงการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้** และได้รับคำยืนยันจากคณะที่ปรึกษาขยายระยะเวลาการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนให้มากที่สุด ออกไปอีก 4-5 เดือน จากเดิมกำหนดไว้เพียง 7 เดือนเท่านั้น นอกจากนี้ยังเตรียมของงบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาลจำนวน **2,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือน ม.ค. 2560** แน่นนอน...○...นับเป็นเรื่องภาค



อมร

ภูมิใจด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อ กทม.และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อรับใช้สังคม โดยจะมีนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก จำนวน 32 คน เข้าศึกษาในชั้นคลินิกประจำปีการศึกษา 2559 ในเดือน พ.ค.นี้ ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ก่อนออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติในอนาคต...○...**เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพถ่ายเลนจักรยานบริเวณสวนจตุจักร ถูกบรรดาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยฉวยโอกาสจับจองพื้นที่สาธารณะตั้งร้านขายของละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน** จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าโครงการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยาน (ไบค์เลน) เพื่อคนเมืองจะไม่ประสบความสำเร็จหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาทำหน้าที่รักษากฎหมาย เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใดเร่งออกมาดำเนินการโดยด่วน...○...**ชวนเที่ยวงาน “บางกอกดนตรีวิถีศิลป์”** จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ผ่านศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการวาดภาพ โดยใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะใจกลางเมือง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ที่อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย